



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๔๓๖/๒๕๖๐

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.....

เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค และเกิดการประสานงาน การขับเคลื่อนที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการประสานงานการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการกระจายอำนาจแบบ CLUSTERS เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและบูรณาการเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ กรอบยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติราชการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำ เขตตรวจราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

อำนาจหน้าที่

๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าและรายงานผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. กำกับติดตาม ประเมินผลตามภารกิจนโยบาย นิเทศก์ติดตามให้คำปรึกษา และแนะนำ ปรับปรุงในด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบท้าย คำสั่งที่ ๑๔๓๖/2560 ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การจัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและประจำเขตตรวจราชการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและประจำเขตตรวจราชการ

เขตตรวจราชการที่	ประธาน	ที่ตั้งสำนักงาน
ศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เลขาธิการ สพฐ./ผู้ได้รับมอบหมาย	ศูนย์ สพฐ. , สพร
เขตตรวจราชการส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)	นายไพรัช แสงทอง	สพม.เขต 2
เขตตรวจราชการที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)	นายกำจัด คงหนู	สพป.นนทบุรี เขต 1
เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)	นางมณฑลฉัตร วุฒิวิญานันต์	สพม.เขต 5
เขตตรวจราชการที่ 3 (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)	นางสุดา สุขอ่ำ	สพป.นครนายก
เขตตรวจราชการที่ 4 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)	นายอิวัฒน์ พันธุ์ประชา	สพป.นครปฐม เขต 1
เขตตรวจราชการที่ 5 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)	นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์	สพป.กาญจนบุรี เขต 4
เขตตรวจราชการที่ 6 (นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง)	นายเสนอ ทองจีน	สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เขตตรวจราชการที่ 7 (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง)	นายบำรุง ฤทธิรัตน์	สพป.กระบี่

เขตตรวจราชการที่	ประธานกรรมการ	ที่ตั้งสำนักงาน
เขตตรวจราชการที่ 8 (ยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล)	นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว	สพป.ปัตตานี เขต 1
เขตตรวจราชการที่ 9 (ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง)	นายธงชัย มั่นคง	สพป.ระยอง เขต 2
เขตตรวจราชการที่ 10 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ)	นางลลิตา พงษ์ฤทธิ์ศัน	สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)	นายเทวรัฐ โตไทยะ	สพป. สกลนคร เขต 1
เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์)	นายสายัณห์ ผาน้อย	สพม.เขต 25
เขตตรวจราชการที่ 13 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)	นายอดุล กองทอง	สพม.เขต 29
เขตตรวจราชการที่ 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)	นายกิตติ บุญเชิด	สพม.เขต 31
เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)	นายรัตนภูมิ โนสุ	สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เขตตรวจราชการที่ 16 (น่าน พะเยา เชียงราย แพร่)	นางสาวสายสวาท วิชัย	สพป.เชียงราย เขต 3
เขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)	นายพะยอม วงษ์พูล	สพป.สุโขทัย เขต 1
เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)	นายทองสุข อยู่ศรี	สพป.นครสวรรค์ เขต 2
เขตการศึกษาพิเศษ	นายสถาพร วิสามารด	โรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล